

ข่าวเลขที่ 69

28 ธันวาคม 2566

## กรมการค้าภายในผนึกกำลังภูธร จ.กาฬสินธุ์ จับ “แก๊งรับซื้อหมู” โกงเครื่องชั่ง

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 สายตรวจเฉพาะกิจซึ่งตรวจวัดจากส่วนกลาง และสำนักงานสาขาซึ่งตรวจวัดในพื้นที่ภาคอีสานได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบสถานรับซื้อหมู

ตามข้อร้องเรียนของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ซึ่งได้ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กว่ามีกลุ่มพ่อค้ารับซื้อหมูมีพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตรกรผู้เลี้ยง โดยรับซื้อหมูเป็นจากเกษตรกรผู้เลี้ยง แต่เมื่อชั่งน้ำหนักหมูแล้วปรากฏว่าน้ำหนักต่ำกว่าที่เกษตรกรผู้เลี้ยงได้ประมาณการไว้เป็นอย่างมาก จึงสงสัยว่าเป็นการโกงเครื่องชั่ง เจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจฯ จึงได้สืบหาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ต้องหาที่เคยกระทำความผิดและถูกจับกุมดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงได้วางแผนจับกุม โดยเข้าตรวจสอบการรับซื้อหมูของกลุ่มพ่อค้าดังกล่าวในพื้นที่บ้านนาทุ่ง ม.6 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผลปรากฏว่าน้ำหนักจริงของหมู 12 ตัวรวมกัน 1,122 กิโลกรัม ขณะที่พ่อค้าที่รับซื้อหมูชั่งได้เพียง 722 กิโลกรัม น้ำหนักหมูหายไปถึง 400 กิโลกรัม มูลค่าความเสียหายประมาณ 24,000 บาท สายตรวจเฉพาะกิจฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 8 คน โดยทุกคนรับสารภาพว่ากระทำความผิดจริงโดยใช้มีดงัดและเกี่ยวไปที่ท้ายคันชั่งของเครื่องชั่ง การกระทำดังกล่าวเป็นการโกงเครื่องชั่ง มีความผิดตาม พ.ร.บ. มาตรการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 75/1 (กระทำได้ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดผิดเกินอัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาทุ่ง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2566 กรมการค้าภายในได้จับกุมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. มาตรการชั่งตวงวัดฯ ทั้งหมด 336 คดี เป็นกรณี ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ตรวจรับรอง 228 คดี กรณีเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง 25 คดี กรณีเครื่องชั่งเสื่อมสภาพ 10 คดี กรณีโกงเครื่องชั่ง 7 คดี กรณี บรรจุปริมาณไม่ครบตามที่แสดง 50 คดี กรณีไม่แสดงปริมาณบนสินค้าหีบห่อ 1 คดี และ อื่น ๆ 15 คดี โดยคดีนี้เป็นการจับกุมการโกงเครื่องชั่งหมูคดีที่ 3 ในปีนี้ หากประชาชนหรือเกษตรกรพบเห็นการโกงเครื่องชั่งตวงวัดหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือแอปพลิเคชัน LINE: @MR.DIT